

<input type="checkbox"/> ผ.บ.ท.	<input type="checkbox"/> กง.กม.
<input type="checkbox"/> กง.บ.อ.	<input type="checkbox"/> กง.กย.
<input type="checkbox"/> กง.ต.ส.	<input type="checkbox"/> กง.บ.ป.

เลขรับที่	9753
วันที่	20 ก.ค. 2565
เวลา	13.43



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ถนนบุญยาวหาร อ. เมือง อต ๔๑๐๐๐

ที่ อต ๐๐๑๑/ ๒๖๗๓๖

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการจัดที่ดิน
กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเสียชีวิต

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินที่เสียชีวิต ๑ ฉบับ
๒. เอกสารประชาสัมพันธ์ ๕ ฉบับ

เลขรับที่	1767
วันที่	๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา	

ด้วยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีการปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดิน
ให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมี
ข้อกำหนดที่ทายาทของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ถึงแก่ความตายต้องดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่ดินแปลงว่าง และจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์
จะทำเกษตรกรรมรายอื่นตามระเบียบฯ ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ส.ป.ก. อุดรธานี) จึงขอความอนุเคราะห์
ท่านแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดของท่านช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกร
ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินต้องยื่นคำขอรับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน
ส.ป.ก. ภายใน ๑ ปี นับแต่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตาย
๒. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
ขยายระยะเวลาให้ทายาทของเกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. กรณีเกษตรกร
ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตายก่อนระเบียบมีผลบังคับ (ก่อนวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จากเดิม
กำหนดให้ยื่นคำขอภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นทายาทสามารถยื่นคำขอภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๗
๓. ทายาทของเกษตรกรสามารถดำเนินการยื่นคำขอผ่าน ๒ ช่องทาง คือ ติดต่อที่ ส.ป.ก. อุดรธานี
ในวันเวลาราชการ หรือยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://servicecenter.alro.go.th/> รายละเอียด
ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



สิ่งที่ส่งมาด้วย
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๒-๐๐๓๓

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว. ๑๒๙/๑

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือทอดทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีข้อกำหนดที่ทายาทของเกษตรกรที่ได้รับ การจัดสรรที่ดินที่ถึงแก่ความตาย ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่ดินแปลงว่าง และจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่นตามระเบียบฯ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์อำเภอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินต้องยื่นคำขอรับสิทธิทอดทอดทางมรดก ในที่ดิน ส.ป.ก. ภายใน ๑ ปี นับแต่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตาย

๒. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขยายระยะเวลาให้ทายาทของเกษตรกรสามารถยื่นคำขอรับสิทธิทอดทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. กรณีเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตายก่อนระเบียบมีผลบังคับ (ก่อนวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จากเดิม กำหนดให้ยื่นคำขอภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นทายาทสามารถยื่นคำขอภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. ทายาทของเกษตรกรสามารถดำเนินการยื่นคำขอผ่าน ๒ ช่องทาง คือ ติดต่อที่ ส.ป.ก. อุดรธานี ในวันเวลาราชการ หรือยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://servicecenter.alro.go.th> รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๑๑/๒๐๗๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอโปรดแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๒๕๙๘
อีเมล : dolaud81@gmail.com

